

**TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố và một số đơn vị.

Tính đến 6 giờ 50 phút ngày 4/3, trên địa bàn tỉnh còn 3 trường hợp F1 và 42 trường hợp F2 còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 6 trường hợp. Số người đang cách ly tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh hiện còn 33 người. Từ ngày 1/1 - 3/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 8.165 mẫu của những người nghi nhiễm và người có nguy cơ nhiễm. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đợt dịch từ ngày 27/1 đến nay, Thái Bình không ghi nhận có bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ nhiễm đều được phát hiện, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tại một số địa phương vẫn còn những diễn biến phức tạp, cần có những biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Từ ngày 27/1 đến nay, tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, phù hợp trong công tác phòng, chống dịch. Các giải pháp đưa ra đều nhận được sự đồng thuận, hướng ứng tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân. Dù hiện nay dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 song vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao. Do đó, các cấp,

ngành, địa phương, đơn vị cần có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch, đặc biệt là những chỉ đạo mới. Để công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh hiệu quả, phù hợp với tình hình mới, đồng chí đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Các bến phà, đò ngang tại huyện Quỳnh Phụ cho phép hoạt động trở lại; giao UBND huyện Quỳnh Phụ quy định số lượng vận chuyển, trường hợp vận chuyển, có biện pháp phòng, chống dịch cụ thể đồng thời chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng chí cũng yêu cầu đối với người từ 4 địa phương (huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương) của tỉnh Hải Dương và người đi từ các ổ dịch đang bị phong tỏa khi vào tỉnh Thái Bình phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Đối với những người ở các địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương và người ở vùng dịch của các tỉnh, thành phố khác nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận trong vòng 3 ngày gần nhất thì được học tập, sinh hoạt, làm việc bình thường; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp nêu trên. Người từ Thái Bình đến các tỉnh làm việc (trừ khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội) nếu đi về trong ngày phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hạn chế đi ra tỉnh ngoài; trong trường hợp cần thiết phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tiếp tục thực hiện Công văn số 585/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Về việc vận chuyển hàng hóa, đồng chí yêu cầu các ngành: Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế phối hợp nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể và phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch. Về việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khuyến cáo hạn chế; trong trường hợp cần thiết phải có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền và phải bảo đảm các quy định phòng, chống dịch. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục chủ động, có kế hoạch phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới, khuyến cáo cán bộ, nhân viên, hội viên, đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone và thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của trung ương, của tỉnh, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tăng cường rà soát, nắm chắc đi biến động dân cư tại địa bàn, có biện pháp quản lý, cách ly phù hợp, không để lây lan dịch trong trường hợp có người dương tính với SARS-CoV-2; tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ tuần tra liên ngành, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch. Số Y tế thường xuyên cập nhật tình hình dịch, tham mưu cho tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phải chủ động kích bản, có biện pháp cụ thể, phù hợp, ứng phó

nhau khi có dịch xảy ra; tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương chủ động rà soát, truy vết người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19; có kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho từng nhóm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; sẵn sàng, chủ động về nhân lực, vật lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm đáp ứng với mọi tình huống của dịch. Bên cạnh đó, Số Y tế phải có phương án, kế hoạch cụ thể về việc tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan củng cố hoạt động tuần tra, phối hợp với Sở Y tế bảo đảm đủ về nhân lực, phương tiện, thiết bị để Tổ Công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ:

- Các bến khách ngang sông từ huyện Quỳnh Phụ sang tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại, nhưng phải hạn chế tối đa số lượng chuyển và số lượng khách mỗi chuyến; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ quyết định và chịu trách nhiệm về số lượng chuyển, số lượng khách mỗi chuyến, các trường hợp được phép vận chuyển và việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch;
- Đối với người từ 04 địa phương (huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương) của tỉnh Hải Dương và người đi từ các ổ dịch đang bị phong tỏa khi vào tỉnh Thái Bình thì phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày;
- Đối với những người ở các địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương và người ở vùng dịch của các tỉnh, thành phố khác nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận trong vòng 03 (ba ngày) gần nhất thì được học tập, sinh hoạt, làm việc bình thường; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp nêu trên, như: Cài đặt ứng dụng Bluezone, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định;
- Người lao động từ tỉnh Thái Bình được đến các tỉnh, thành phố làm việc bình thường (trừ nơi có ổ dịch đang bị phong tỏa);
- Riêng đối với công dân tỉnh Thái Bình sang làm việc tại tỉnh Hải Dương, yêu cầu phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp sử dụng lao động về thời gian làm việc, thời gian lưu trú và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Nếu đi, về hằng ngày, người lao động phải cam kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và hằng ngày xuất trình thẻ công nhân, mã QR-Code.

2. Đối với việc vận chuyển hàng hóa: Các phương tiện vận tải hàng hóa có đầy đủ giấy tờ về hàng hóa, người trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng, chống dịch thì được lưu thông bình thường. Riêng việc vận chuyển, thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 1083/BC-TTTH ngày 01/3/2021; giao liên ngành: Công Thương - Y tế - Giao thông Vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể.

3. Đối với việc vận chuyển khách: Tiếp tục tạm dừng vận chuyển khách đến những vùng có dịch đang bị phong tỏa; giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động vận tải.

4. Đối với các hoạt động tập trung đông người; các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, giải khát và các hoạt động khác tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 585/UBND-KGVX ngày 17/02/2021.

5. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:

- Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, hạn chế đi ra tỉnh ngoài, trường hợp cần thiết đi ra tỉnh ngoài thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chủ động áp dụng các

**HOÀNG LANH**

**QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

ban hành Công văn số 708/UBND-NNTNMT về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh VNDNC trên đàn trâu, bò; các cơ quan chuyên môn, địa phương đã kiểm tra, chỉ đạo, giám sát dịch bệnh, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương đã sử dụng 36 lít hóa chất và 1.050kg vôi bột để tiêu độc, khử trùng, xử lý ổ dịch.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tăng cường công tác

giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh; thực hiện thành về sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh VNDNC cho trâu, bò; tăng cường kiểm soát giết mổ, vận chuyển trâu, bò.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Các địa phương đã có dịch phải khoanh vùng dịch, cách ly toàn bộ trâu, bò đã bị bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh, không nuôi nhốt chung để tránh

lây lan; trước hết, thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại những khu vực đã có dịch; tổ chức rà soát, thống kê tất cả các hộ chăn nuôi trâu, bò tại địa phương, tổ chức cho người dân ký cam kết không bán chạy, giết mổ, vứt xác gia súc ra môi trường. Với các địa phương chưa có dịch, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện đồng loạt thủng tiêu độc, khử trùng; tổ chức thiêu kế toàn bộ hộ chăn nuôi trên địa bàn, hướng dẫn các biện pháp chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh, nếu phát sinh ổ dịch phải khẩn trương báo cáo chính quyền, cơ quan chuyên môn để triển khai

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh, kinh phí mua vắc-xin tiêm phòng bệnh VNDNC theo quy định; đề nghị các huyện, thành phố tập trung thực hiện mọi biện pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, cơ quan chuyên môn. Các địa phương cần có tình hình thực tế chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể phòng, chống dịch bệnh; đăng ký nhu cầu cấp hóa chất phòng, chống dịch bệnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

**Tâm, tài của doanh nhân nữ**

*Tác động tiêu cực của dịch Covid-19 là “thuốc đũa sắt” của doanh nghiệp, thử thách sự năng động, sáng tạo của doanh nhân. Dù là phận “yếu liễu đào tơ” nhưng các doanh nhân nữ của Thái Bình vững vàng vượt qua khó khăn, duy trì doanh nghiệp phát triển ổn định.*

Năm 2020 được đánh giá rất khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhất là DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Trong bối cảnh nhiều DN phải dừng hoạt động hoặc thua lỗ dẫn đến phá sản, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại Thăng Liên (xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) vẫn tăng trưởng 70 triệu hơn 10% so với năm 2019, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 10 lao động thường xuyên và hàng trăm lao động thời vụ. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: Có được kết quả đáng mừng đó chính là thành quả của những năm xây dựng uy tín thương hiệu Thăng Liên trong lòng người tiêu dùng. Ngoài tích cực đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm theo phương châm kinh doanh “Tâm trong phục

vụ, đức trong thực phẩm, khách hàng là gia đình”, Công ty còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng; trong đó, tổ chức bán hàng online, giao hàng tại nhà để bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Không riêng bà Liên, gần 70 doanh nhân là hội viên Hội Doanh nhân nữ tỉnh đều chào đón việc làm và thu nhập qua khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, ổn định cuộc sống cho gần 10.000 lao động. Nhiều DN đạt mức tăng trưởng từ 15 - 20% so với năm 2019, tiêu biểu như Công ty TNHH Cơ khí ô tô An Thái của doanh nhân Vũ Thị Nga; Công ty TNHH Hoa Việt của doanh nhân Nguyễn Thị Thủy; Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng của doanh nhân Phan

Thị Chăm; Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An của doanh nhân Phạm Thị Ngân...

Điểm chung của các DN do doanh nhân nữ làm chủ là việc không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ từ việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm chinh phục khách hàng trong nước, quốc tế. Bà Phan Thị Chăm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết: Chúng tôi xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật để nghiên cứu, sản xuất ra các loại bánh, kẹo mới có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt, Công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng trang bị dây chuyền sản xuất tự động



Ngoài mặt bằng rộng, trưng bày sản phẩm khoa học, bắt mắt, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thương mại Thăng Liên còn áp dụng triệt để thương mại điện tử, mang lại hiệu quả cao.

hóa và luôn chú trọng yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ chinh phục người tiêu dùng trong nước, các sản phẩm của Bảo Hưng còn có mặt tại thị trường Brazil, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và một số nước khác vực Trung Đông.

**TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ; để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quản trị, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

- Về việc kiểm soát người ra, vào tỉnh:
  - Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ Công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Hiệp; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế bảo đảm đủ về nhân lực, phương tiện, thiết bị để Tổ Công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ;
  - Các bến khách ngang sông từ huyện Quỳnh Phụ sang tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại, nhưng phải hạn chế tối đa số lượng chuyển và số lượng khách mỗi chuyến; giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ quyết định và chịu trách nhiệm về số lượng chuyển, số lượng khách mỗi chuyến, các trường hợp được phép vận chuyển và việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch;
  - Đối với người từ 04 địa phương (huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thị xã Kinh Môn, thành phố Hải Dương) của tỉnh Hải Dương và người đi từ các ổ dịch đang bị phong tỏa khi vào tỉnh Thái Bình thì phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày;
  - Đối với những người ở các địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương và người ở vùng dịch của các tỉnh, thành phố khác nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận trong vòng 03 (ba ngày) gần nhất thì được học tập, sinh hoạt, làm việc bình thường; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp nêu trên, như: Cài đặt ứng dụng Bluezone, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định;
  - Người lao động từ tỉnh Thái Bình được đến các tỉnh, thành phố làm việc bình thường (trừ nơi có ổ dịch đang bị phong tỏa);
  - Riêng đối với công dân tỉnh Thái Bình sang làm việc tại tỉnh Hải Dương, yêu cầu phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp sử dụng lao động về thời gian làm việc, thời gian lưu trú và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Nếu đi, về hằng ngày, người lao động phải cam kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và hằng ngày xuất trình thẻ công nhân, mã QR-Code.
- Đối với việc vận chuyển hàng hóa: Các phương tiện vận tải hàng hóa có đầy đủ giấy tờ về hàng hóa, người trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng, chống dịch thì được lưu thông bình thường. Riêng việc vận chuyển, thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 1083/BC-TTTH ngày 01/3/2021; giao liên ngành: Công Thương - Y tế - Giao thông Vận tải có văn bản hướng dẫn cụ thể.
- Đối với việc vận chuyển khách: Tiếp tục tạm dừng vận chuyển khách đến những vùng có dịch đang bị phong tỏa; giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong các hoạt động vận tải.
- Đối với các hoạt động tập trung đông người; các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, giải khát và các hoạt động khác tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 585/UBND-KGVX ngày 17/02/2021.
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh:
  - Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, hạn chế đi ra tỉnh ngoài, trường hợp cần thiết đi ra tỉnh ngoài thì phải có sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
  - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chủ động áp dụng các

biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an nắm chắc tình hình đi biến động của dân cư trên địa bàn; rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, người đi từ vùng đang có dịch trở về địa phương, tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ, đồng bộ việc chấp hành cách ly của người có nguy cơ; quản lý, kiểm soát chặt chẽ người trong thời gian phải cách ly tập trung và tại nơi lưu trú;
- Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ Tuần tra, Tổ Tự quản; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

7. Sở Y tế:
 

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp với các cấp độ dịch. Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra tại cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, trường học, các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp và tại cộng đồng;
- Tiếp tục rà soát, truy vết, quản lý, cách ly người nghi nhiễm Covid-19, người có yếu tố nguy cơ, nhất là người nhập cảnh, người từ các vùng đang có dịch về địa phương. Lập kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho từng nhóm đối tượng phù hợp với kỹ thuật, nguồn lực và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Sẵn sàng phương án, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, vật tư, thuốc để đáp ứng cho các tình huống trong phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng phương án triển khai tiêm vắc-xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

8. Công an tỉnh:
 

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng về phòng, chống dịch Covid-19.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên quan củng cố hoạt động của các khu cách ly tập trung bảo đảm quy trình, quy định, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe của học sinh, sinh viên và giáo viên.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu, điểm du lịch; đảm cưới, đảm tang; các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:
 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trường xây dựng thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm túc các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nếu chưa đạt ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch thì phải tạm dừng hoạt động để khắc phục.

13. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình:
 

- Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời. Tập trung vào các biện pháp và phổ biến thông điệp 5K và khuyến cáo người dân tự giác nêu cao trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Giám đốc Công ty TNHH Vinh Trà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh chia sẻ: Là doanh nhân, nếu nam giới cố gắng 1 thì chị em phụ nữ chúng tôi phải cố gắng gấp 2 - 3 lần bởi còn thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm bà chăm lo, quán xuyến cho mái ấm gia đình. Có lẽ cũng vì thế mà chị em không chỉ là người kinh doanh giỏi mà còn giàu lòng yêu thương, sẵn lòng san sẻ khó khăn với cộng đồng.

Trong năm vừa qua, các chị em trong Hội Doanh nhân nữ tỉnh đã ứng hộ hàng trăm triệu đồng cho đồng bào vùng bị lũ lụt miền Trung; ủng hộ quỹ trái tim nhân ái và kêu gọi cộng đồng ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, tặng quà, xe lăn, xe đạp cho người khuyết tật, tặng em nghèo vượt khó học giỏi; tham gần 4.000 suất quà tết cho người nghèo trong tỉnh với tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng. Những nghĩa cử cao đẹp của các doanh nhân nữ đã truyền cảm hứng và lan tỏa truyền thống “Thương người như thể thương thân” tới cộng đồng. Vừa có tài vừa có tâm, các doanh nhân nữ Thái Bình - những bông hồng vàng được nhiều người quý mến, nể phục.

**KHÁC ĐUẦN**